

BCPG รุกลงทุนข้ามชาติ จับต่าจ่ายไฟเพิ่ม 53 MW

ทีนหุ้น - BCPG เตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ปี 2561 ทั้งในไทยและ
ญี่ปุ่น กำลังการผลิตรวม 53 เมกะวัตต์ และปีนี้คาดใช้งบลงทุน 4 พัน
ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการ พร้อมศึกษาการลงทุนพลังงานสะอาด เน้นใน
เอเชีย-ออสเตรเลีย ส่องกำไรสุทธิระยะ 5 ปี | →→→ **อ่านหน้า 8**



BCPG

(ต่อจากหน้า 1)

(2561-65) โต 15% ต่อปี เล็งโรตโซว์สองกัง-ลิงคโปร
แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมพลังงานเปิดเผย
ถึงแผนงานธุรกิจ บริษัท ปีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
หรือ BCPG ว่า สำหรับปี 2561 บริษัทจะมีการจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการใหม่จำนวน 4
โครงการได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
ฟาร์ม) ที่ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ขนาด 9 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดจะ COD ใน
ช่วงกลางปี 2561 และอีก 3 โครงการเป็นโครงการ
โซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการแรกกำลัง
การผลิต 4 เมกะวัตต์ จะ COD ในเดือนมกราคม
นี้ ส่วนอีก 2 โครงการกำลังการผลิตรวม 40 เมกะ
วัตต์ จะ COD ในช่วงไตรมาส 4/2561 นอกจากนี้
ยังมีโครงการโซลาร์รูฟท็อปแต่กำลังการผลิตไม่สูง

● ลุยพลังงานสะอาด

อีกทั้งปี 2561 บริษัทคาดว่าจะใช้งบลงทุนใน
การพัฒนาโครงการราว 4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นบ
ลงทุนที่ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการซึ่งบริษัทได้มีการ
จัดสรรเงินลงทุนไว้ต่างหาก โดยบริษัทเน้นการลงทุน
ในโครงการ โซลาร์ฟาร์มแต่ในขณะนั้นผลตอบแทน
จากการลงทุนอาจจะไม่ได้สูงเท่าในอดีตที่ผ่านมา
และทางภาครัฐมีการให้ความสนับสนุนลดลง ทำให้
บริษัทมีการพิจารณาที่จะลงทุนพลังงานด้านอื่น
มากขึ้น แต่เน้นที่เป็นโครงการพลังงานสะอาด เช่น
โครงการลม โครงการความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น
โดยเน้นประเทศในเอเชียและออสเตรเลีย

พร้อมกันนี้ในปี 2562 บริษัทมีโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา และคาดหวังจะสามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้ในเบื้องต้นที่ 2 โครงการในประเทศญี่ปุ่น กำลัง
การผลิตรวม 35 เมกะวัตต์ ส่วนแผนการศึกษาเพื่อ
นำระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มาใช้
กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะศึกษาการนำ
แบตเตอรี่มาใช้จัดเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงเวลา
กลางคืน แต่ในขณะนั้นแบตเตอรี่มีราคาสูงมาก อาจยัง
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงจำเป็นต้องรอให้มีเวลา
ที่เหมาะสมมากกว่านี้ก่อน ซึ่งหากราคาแบตเตอรี่ลด
ลง บริษัทก็พร้อมที่จะเข้าไปลงทุนได้ทันที เนื่องจาก
บริษัทยังมีกระแสเงินสดภายในเพียงพอ

● กำไรโต 15% ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีคาดว่ากำไรสุทธิ (Net Profit) ของ
บริษัทในช่วง 5 ปี (ปี 61-65) จะสามารถเติบโต
เฉลี่ย 15% ต่อปี จากการขยายการลงทุนพลังงาน
สะอาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเข้าลงทุนโครงการ
ใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมี
แผนที่จะเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน (โรตโซว์)
ที่ประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการ
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่างชาติได้มีความเข้าใจธุรกิจ
และการเติบโตของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีกองทุนต่าง
ชาติเข้าถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ระบุถึง BCPG ว่าบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Power
Ledger สัญชาติออสเตรเลีย เพื่อนำ Blockchain
Technology มาเป็นกลไกในการบริหารจัดการซื้อ
ขายไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต อีกทั้งได้เซ็นสัญญานำ
ความเข้าใจกับ BCP เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop
ภายในสถานีบริการน้ำมันของ BCP ทั่วประเทศ

ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามของ BCPG
สำหรับการเข้าไปร่วมมือกับบริษัท Power Ledger
สัญชาติออสเตรเลีย ในการนำ Blockchain Technology
มาช่วยบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตเป็น
รายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดจะเริ่ม
ดำเนินการได้ช่วงครึ่งปีหลังปี 2561